



BÁO CÁO THAM LUẬN

VAI TRÒ CỦA CỔ VẤN HỌC TẬP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TỰ TƯỞNG CHO SINH VIÊN UNETI



CỐ VẤN HỌC TẬP

Thuật ngữ “cố vấn học tập” dùng để chỉ người được phân công làm nhiệm vụ trợ giúp cho sinh viên trong quá trình học tập. Cố vấn học tập là người tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, lựa chọn học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng tìm được việc làm thích hợp; theo dõi thành tích học tập của sinh viên nhằm giúp sinh viên điều chỉnh kịp thời hoặc đưa ra một lựa chọn đúng trong quá trình học tập.



Cố vấn học tập không chỉ là nhà giáo, mà còn là những người định hướng, khơi gợi tiềm năng của sinh viên và còn là những người giúp cho sinh viên nhìn nhận lại những vấn đề mà các em đang gặp. Trong quá trình thực hiện vai trò của mình cố vấn học tập còn là những người Thầy/Cô đồng hành với sinh viên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua đã tạo môi trường lành mạnh để sinh viên rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.



Trong năm học 2022 - 2023 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có 20.400 sinh viên gồm 2 cơ sở Hà Nội và Nam Định. Số lượng giảng viên tham gia đội ngũ CVHT gồm 279 Thầy/Cô. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, BGH, HĐT Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, cố vấn học tập xác định trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống là những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng; để trang bị cho sinh viên thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn, căn bản, nền tảng; để có thể luận giải những vấn đề thực tiễn đặt ra.



KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT

Ths. Ngô Thị Mai



Trên cơ sở đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn, đầy đủ và chính xác hơn vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng đất nước theo định hướng XHCN, giữ vững lập trường trước những âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nhận thức đúng các giá trị chân, thiện, mỹ để phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng công hiến.



Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông qua đội ngũ cố vấn học tập đã thu được nhiều kết quả tích cực. Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Đại bộ phận sinh viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm. Nhiều sinh viên đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên được tổ chức thường xuyên.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



1. Hàng tháng tổ chức họp giao ban cán bộ lớp, cán bộ Đoàn (có mời thêm sinh viên có mong muốn tham gia) với Ban giám hiệu Nhà trường, các Phòng, Trung tâm chức năng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

2. Hàng tháng tổ chức Tọa đàm, Chương trình giao lưu nhằm tạo cầu nối giữa sinh viên Nhà trường với các chuyên gia có kinh nghiệm và thành công trong công việc để trao đổi các thông tin thiết thực, đối thoại, chia sẻ các mối quan tâm, tháo gỡ các vướng mắc trong cuộc sống; trong học tập, hoạt động phong trào...





3. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định và văn hóa học đường: “Đeo thẻ khi đến trường; Không hút thuốc lá; Không nói tục, chửi bậy; Không vứt rác bừa bãi; Giao tiếp, ứng xử văn minh; Văn hóa chào - hỏi, xếp hàng; Nghiêm túc trong giờ học; Trang phục gọn gàng, lịch sự” để từng bước xây dựng nét văn hóa đặc sắc mang thương hiệu sinh viên Uneti.



4. Tiếp tục lựa chọn các quần chúng ưu tú, tạo điều kiện tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để không ngừng nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng, đẩy mạnh phong trào phát triển Đảng, kết nạp Đảng trong sinh viên góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong sinh viên Uneti;

5. Xây dựng mô hình sinh viên tự quản, tiếp tục phát huy nguồn nhân lực là Đảng viên, quần chúng ưu tú... trực hướng dẫn, trả lời sinh viên trên trang các fanpage, bộ phận một cửa... một cách kịp thời, chính xác; tham gia hỗ trợ nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường, hỗ trợ trong công tác trực giải đáp các thắc mắc trong sinh viên trên các nền tảng mạng xã hội, định hướng tư tưởng sinh viên theo quan điểm chủ trương của Nhà trường;





6. Tập trung nâng cao các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; mời chuyên gia về trao đổi tư vấn đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên; tổ chức ngày hội việc làm nhằm kết nối sinh viên với các doanh nghiệp; tăng cường và đa dạng hoá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên Nhà trường;



Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên nhà trường thông qua vai trò của cố vấn học tập

➤ Tôi đề xuất một số giải pháp sau



Thứ nhất,

Cố vấn học tập cần phối hợp với Ban chi uỷ, Ban chủ nhiệm khoa tổ chức định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với sinh viên. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho sinh viên nhà trường bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đổi mới nội dung và các thức học tập lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng sinh viên.



Thứ hai,

Cố vấn học tập nghiêm túc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ ba,

Cố vấn học tập phối hợp Liên chi đoàn, chi đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lớp thực sự vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng; tổ chức, mở rộng việc tập hợp, đoàn kết các lớp sinh viên; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên, sinh viên về mọi mặt; nhất là xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng, mục tiêu, động cơ phấn đấu.



Thứ tư,

Cố vấn học tập cần làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận cho sinh viên. Thực hiện chế độ thông tin 2 chiều, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của sinh viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và vấn đề rèn luyện đạo đức của sinh viên. Luôn quan tâm, gần gũi, chia sẻ với sinh viên nhiều hơn nữa.





Thứ năm,

Cố vấn học tập cần thực hiện và triển khai tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng có ý nghĩa thiết thực trong sinh viên. Qua các hoạt động đó, mỗi đoàn viên, sinh viên, mà trước hết là các đồng chí thủ lĩnh đoàn, hội phải ra sức tự tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, niềm tin và năng lực công tác. Đồng thời cần có sự quan tâm đặc biệt tới công tác giáo dục, phổ biến pháp luật; công tác hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; giáo dục những kỹ năng xã hội, kỹ năng sống cần thiết cho sinh viên.



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!